



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โทรศัพท์ภายใน ๑๖  
ที่ ยส ๕๒๓๐๑/ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานการส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

ด้วย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้สรุปผลการส่งพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนางานองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบพัฒนาศักยภาพบุคคล ข้อ ๓. มีการจัดทำแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) และมีการดำเนินการตามแผนจริงครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด โดยตรวจสอบแล้วสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว มีพนักงานเทศบาลจำนวน ๑๗ ราย มีตำแหน่งว่าง ๕ ตำแหน่ง ส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการต่างๆ จำนวน ๑๕ ราย ไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๒ ราย

คิดเป็นร้อยละ  $15 \times 100 = 88.23$

๑๗

โดยรายละเอียดตามตารางแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสรวิทย์ สิงห์ครุฑ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายเอกธนา ร้อยศรี)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นายคุณาธร พันธ์เพชร)  
ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

(นายหนูเกณธ์ เพียรทำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

แบบสรุปการฝึกอบรม ของ สำนักงานเทศบาล ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง .างานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
<b>๑. สายงาน นักบริหารงานเทศบาล</b>					
๑	นายคุณากร พันธุ์เพชร	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	<p>การปฏิบัติราชการให้ถูกกฎหมาย มีระเบียบวินัยและไม่ถูกขู่คุกคามผิด</p> <p>ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ. วิชาการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จ.สกลนคร</p> <p>เมืองทองธานี จ.นนทบุรี</p> <p>โรงแรมปริ้นซ์พลาซ่า กรุงเทพฯ</p> <p>ทต.คำเขื่อนแก้ว (จ.ยโสธร) ทม.ท่าช้าง (จ.จันทบุรี) ทม.ขลุง (จ.จันทบุรี) ศูนย์พัฒนาอาวุาศุงกระเบน (จ.จันทบุรี) สวนสมุนไพรมะเด็จพระเทพฯ</p>	<p>๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>
๒	สิบเอกนพอนันต์ พรหมลี	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)	<p>โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>		
<b>๒. สายงาน นักบริหารงานทั่วไป</b>					
๓	นางสาวสรวิทย์ สิงห์ศรี	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารทั่วไป ระดับต้น)	<p>การปฏิบัติราชการให้ถูกกฎหมาย มีระเบียบวินัยและไม่ถูกขู่คุกคามผิด</p> <p>โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จ.สกลนคร</p> <p>ทต.คำเขื่อนแก้ว (จ.ยโสธร) ทม.ท่าช้าง (จ.จันทบุรี) ทม.ขลุง (จ.จันทบุรี) ศูนย์พัฒนาอาวุาศุงกระเบน (จ.จันทบุรี) สวนสมุนไพรมะเด็จพระเทพฯ</p>	<p>๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
<b>๓. สายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน</b>					
๔	นางสาวสิริพัชร์ พร้อมโกมล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	<p>การปฏิบัติราชการให้ถูกต้องกฎหมาย มีระเบียบวินัยและไม่ถูกข่มขู่ความผิด</p> <p>โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>โรงแรมอิมพีเรียลสลดนคร จ.สลดนคร</p> <p>โรงแรมบรินซ์พลาซ่า กรุงเทพฯ</p> <p>ทต.คำเขื่อนแก้ว (จ.ยโสธร) ทม.ท่าช้าง (จ.จันทบุรี) ทม.ขลุง (จ.จันทบุรี) ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (จ.จันทบุรี) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ</p>	<p>๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>
<b>๔. สายงาน การเจ้าหน้าที่</b>					
๕	นายเอกธนา ร้อยศรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	<p>โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	๖ กันยายน ๒๕๖๕
<b>๕. สายงาน นักพัฒนาชุมชน</b>					
๖	นายคมกริช จิตจำนงค์	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	<p>การปฏิบัติราชการให้ถูกต้องกฎหมาย มีระเบียบวินัยและไม่ถูกข่มขู่ความผิด</p> <p>โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>โรงแรมอิมพีเรียลสลดนคร จ.สลดนคร</p> <p>ทต.คำเขื่อนแก้ว (จ.ยโสธร) ทม.ท่าช้าง (จ.จันทบุรี) ทม.ขลุง (จ.จันทบุรี) ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (จ.จันทบุรี) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ</p>	<p>๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
<b>๖. สายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
๗	นายธีระยุทธ สมอ้าง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ทต.คำเขื่อนแก้ว (จ.ยโสธร) ทม.ท่าช้าง (จ.จันทบุรี) ทม.ชลอง (จ.จันทบุรี) ศูนย์พัฒนาอ่าวคูดังกระเบน (จ.จันทบุรี) สวนสมุนไพรมสมเด็จพระเทพฯ	๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
<b>๗. สายงาน นักบริหารงานการคลัง</b>					
๘	นางพัทธ์ ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)	เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LASS) การปรับปรุงและการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อจะทำการงบการเงินรวม ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	โรงแรมกิจตรังวิลล์ จ.อุบลราชธานี โรงแรม เจ.พี.เอ็มเออร์ลี้ จ.ยโสธร โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี	๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
<b>๘. สายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี</b>					
๙	นางสาวปิยะพร วงษ์สุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LASS) การปรับปรุงและการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อจะทำการงบการเงินรวม ประจำปี ๒๕๖๕ เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai สำหรับ อปท. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	โรงแรมกิจตรังวิลล์ จ.อุบลราชธานี โรงแรม เจ.พี.เอ็มเออร์ลี้ จ.ยโสธร อบรมอนไลน์ ณ สำนักงานเทศบาลคำเขื่อนแก้ว โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี	๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
<b>๙. สายงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</b>					
๑๐					

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
<b>๑๑. สายงาน นักบริหารงานช่าง</b>					
๑๑	นายวริเวช หล้าทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	๖ กันยายน ๒๕๖๕
<b>๑๑. สายงาน นายช่างโยธา</b>					
๑๒	นางอรศิริ ศรีแสน	นายช่างโยธา	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	๖ กันยายน ๒๕๖๕
<b>๑๒. สายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข</b>					
๑๓	นางสาวดวงตา ราชอาษา	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)			
<b>๑๓. สายงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข</b>					
๑๔	- ว่าง -				

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
<b>๑๔. สายงาน นักบริหารงานการศึกษา</b>					
๑๕	นางสาวพิชารี เวชกามา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)	การปรับปรุงและการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อจะทำการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัล จ.ยโสธร  ทต.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ๖ กันยายน ๒๕๖๕
<b>๑๕. สายงาน นักวิชาการศึกษา</b>					
๑๖	นางสาวปรียาภัทร สุนทราน	นักวิชาการศึกษา	การปรับปรุงและการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อจะทำการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕  การปฏิบัติราชการให้ถูกกฎหมาย มีระเบียบวินัยและไม่ถูกขู่คุกคามผิด	โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัล จ.ยโสธร  โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จ.สกลนคร	๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
<b>๑๖. สายงาน เจ้าพนักงานธุรการ</b>					
๑๗	นายธีรพงษ์ ชาววัง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	การปฏิบัติราชการให้ถูกกฎหมาย มีระเบียบวินัยและไม่ถูกขู่คุกคามผิด  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จ.สกลนคร  ทต.คำเขื่อนแก้ว (จ.ยโสธร) ทม.ท่าช้าง (จ.จันทบุรี) ทม.ขลุง (จ.จันทบุรี) ศูนย์พัฒนาอาวุาศุงกระเบน (จ.จันทบุรี) สวนสมุนไพรเต็จพระเทพฯ	๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๕  ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	ระยะเวลา
๑๘	นางสาวพัชรภรณ์ ชื่นตา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	การปรับปรุงและการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อจะทำการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัล จ.โยธยา	๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑๙	นางสาวอิมมาส บุญเฉลียว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตลาด การบริหารจัดการขยะในชุมชน การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ดี การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ทต.คำเขื่อนแก้ว (จ.ยโสธร) ทม.ท่าช้าง (จ.จันทบุรี) ทม.ขลุง (จ.จันทบุรี) ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (จ.จันทบุรี) สวนสมุนไพรมนต์ไพร่พะเยา	๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒๐	-ว่าง-				
๒๑	-ว่าง-				
๒๒	-ว่าง-				